

Số: /SYT-KHTC

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 9 năm 2024

V/v cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ
quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến
giao thông, sạt lở bờ sông, bờ biển

Kính gửi: Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và triển khai Công điện số 97/CĐ-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Thông báo số 202/TB-PCTT ngày 17/9/2024 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc Cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để chủ động ứng phó, đồng thời cảnh báo, tuyên truyền thông tin đến cán bộ, viên chức, người lao động và người dân được biết. Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu Thông báo số 202/TB-PCTT ngày 17/9/2024 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Các đơn vị y tế, đơn vị khám chữa bệnh dán thông báo này trên bản tin của đơn vị để toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị và bệnh nhân, người dân được biết. Lưu ý các vị trí có nguy cơ rủi ro lũ quét, trượt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông - bờ biển địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Phụ lục đính kèm Thông báo.

2. Trung tâm Y tế thông báo cho các Trạm Y tế được biết. Triển khai phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình mưa lũ, thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Chủ động triển khai công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ. Rà soát kế hoạch, phương án phòng, chống mưa lũ của đơn vị.

Đề nghị các đơn vị y tế không chủ quan, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Trần Kiên Hảo